



สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง

พลังงานสะอาดกับสังคมไทย

Green Energy for Green Society

ณ โรงแรม ปรีนซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

เปิดการสัมมนา โดย

ดร.อำพน กิตติอำพน

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ



นำเสนอบทความ 3 เรื่อง ได้แก่

1. สถานการณ์และยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานของประเทศไทย
2. พลยอนนโยบายประหยัดพลังงานต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาผลการประหยัดพลังงานของครัวเรือนและรัฐบาล
3. แผนกึ่งนำทางยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาพลังงานชีวภาพ : กรณีศึกษาของเอทานอล

ผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติม ที่สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

962 ถ.กรุงเกษม กรุงเทพฯ 10100

โทร. 0 2280 4085 โทรสาร 0 2281 2466

E-mail: akkanee@nesdb.go.th ดูรายละเอียดที่ www.nesdb.go.th



Conference 2006

เนื่องจากในปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจโลก รวมทั้งเศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความผันผวนสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศในระดับสูง (High Oil Dependency) ประกอบกับประสิทธิภาพการใช้พลังงานน้ำมัน (Oil Efficiency) ของไทยยังอยู่ในระดับไม่ดีเท่าที่ควร ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจไทยอย่างมาก ทั้งด้านอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพของอัตราเงินเฟ้อ และดุลการค้า ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการศึกษาผลอันเกิดจากสถานการณ์น้ำมันในตลาดโลกที่จะกระทบต่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย นอกเหนือจากนี้การศึกษาค้นคว้าผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการใช้พลังงานปิโตรเลียมก็เป็นปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงด้วยเช่นกัน

ด้วยเหตุนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่โดยตรงในการวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็น และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจมหภาคทั้งระยะสั้นและระยะยาวของประเทศ รวมทั้งจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงได้กำหนดหัวข้อ “ยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ *Green Energy for Green Society*” ในการสัมมนาวิชาการด้านยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจมหภาค ประจำปี 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ผลการศึกษาในเรื่องดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน ซึ่งผลจากการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ จะนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลต่อไป